

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานที่ บริษัท มิตรมายา จำกัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ได้รับมอบหมายงานในส่วนของกรติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมลสินค้ามาถ่ายภาพลงคอลัมน์ MIX CHOOSE GOOD CHOICE ของ MiX MAGAZINE ฉบับที่ 121 ประจำเดือนธันวาคม 2559 (ครบรอบ 10 ปี) ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งได้เรียนรู้ขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อขอข้อมลสินค้าและรูปแบบการคิดข้อความเพื่อนำเสนอสินค้า ซึ่งได้นำศักยภาพที่ได้รับจากการศึกษามาอย่างเต็มที่ในชั้นเรียนด้านการโฆษณาสินค้านำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานส่วนต่างๆของงานด้านนิตยสารมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แยกแยะ การเขียนและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดและการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานจริงในอนาคตได้อีกด้วย

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเขียนเพื่อนำเสนอสินค้าและโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิดความต้องการซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยนำความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากการศึกษาในชั้นเรียนมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งในการคัดสรรเลือกแบรนด์สินค้าและการเขียนข้อความเพื่อนำเสนอสินค้านั้น ได้รับคำติชมจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพนักงานพี่เลี้ยงที่ดูแล ซึ่งทางผู้จัดทำได้นำความคิดเห็นและคำติชมที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานคือ วัน เวลา และสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นการกำหนดวันและเวลามีความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง จะต้องประสานงานไปยังช่างภาพเพื่อขอวันและเวลาเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน จึงจะเขียนจดหมายขอข้อมลสินค้าส่งไปยังแบรนด์สินค้านั้นๆได้ จึงทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าพอสมควร ซึ่งในการนำเสนอสินค้านั้นไม่สามารถนำรูปสินค้าที่แบรนด์นั้นๆถ่ายเก็บไว้มาเสนอได้ จะต้องออกแบบและถ่ายสินค้าเพื่อนำเสนอเองเท่านั้น ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการจริงนั้นจะมีตัวแปรต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆมากมาย เช่น สภาพอากาศ เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นการดำเนินงานตามความเป็นจริงประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานในอนาคต จึงจะต้องดำเนินงานด้วยความรอบคอบและปฏิบัติงานอย่างเป็นแบบแผนมีขั้นตอนในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด

5.2.2 การทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม ควรจะยึดหลักเหตุผลในการปฏิบัติงานมากกว่าการเห็นคล้อยตามกัน เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการทำงานและชิ้นงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงลดปัญหาของการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานอีกด้วย

5.2.3 ควรจะศึกษาความรู้ในด้านอื่นๆประกอบไปด้วย เช่น การเขียน การพูด ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เพื่อนำมาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น